



Thorphan Oneness

กลุ่มทอฝันเนส จัดงาน White Concert บทเพลงสีขาวสานศานติ

นำโดยอาจารย์กัมปนาท บัวสมบุรา เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจากหลากหลายอาชีพที่มีปณิธานที่จะสร้างสังคมที่ดีงาม สังคมแห่งความรัก ความเอื้ออาทร พร้อมทั้งจะช่วยเหลือและแบ่งปัน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เกิดสมดุลของกาย-ใจและสาดิภายใน และมุ่งหวังที่จะขยายขอบเขตไปสู่ผู้คนและสังคมรอบข้าง

กลุ่มทอฝันเนส ได้จัดงาน

White Concert บทเพลงสีขาวสานศานติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

ณ. หอประชุมใหญ่ สถาบันปริดีพนมยงค์ (ทองหล่อ)

เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่อยู่

ภายในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ได้แก่ บ้านทอฝัน โรงเรียน

บ้านทอฝัน และเครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อผู้ป่วยโรครเรื้อรัง

บัตรจำหน่ายราคา ๕๐๐ บาททุกที่นั่ง

ในงานนี้ อาจารย์กัมปนาท บัวสมบุรา และนักดนตรีบำบัดชาวไทยและชาวญี่ปุ่นอีกหลายท่าน จะร่วมกันบรรเลงบทเพลงจากเครื่องดนตรีที่เรียกว่า คริสตัลโบวล์ (Crystal Bowl) เมื่อผสมผสานด้วยเสียงมนตรา จะก่อให้เกิดคลื่นเสียงในเชิงบวกที่จะช่วยในการบำบัด คลื่นเสียงนี้จะช่วยปรับพลังงานในร่างกาย (ปราณ หรือ ชี่ หรือพลังชีวิต) ให้ร่างกายเกิดความสมดุล ทำให้จิตเกิดความสงบและเป็นสมาธิ

คลื่นเสียงจากคริสตัลโบวล์ มีผลต่อพลังงานในร่างกายในส่วนที่ต่างกัน เมื่อผู้ฟังปล่อยวางกายและใจ พลังคลื่นเสียงของคริสตัลโบวล์จะแทรกผ่านเข้าไปสู่ทุกอณูของร่างกาย ร่างกายจะเกิดความผ่อนคลาย เป็นผลให้คลื่นสมองปรับเข้าสู่ระดับคลื่นความถี่ต่ำ ตั้งแต่ระดับ Alpha, Theta จนถึง Delta อันเป็นคลื่นสมองในระดับเดียวกับการเข้าสมาธิขั้นลึก เปิดโอกาสให้ต่อมใต้สมองสามารถหลั่งสารที่เป็นประโยชน์ในการเยียวยาบำบัดความเจ็บป่วยต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์ นักดนตรี แพทย์ และนักบำบัด ได้ค้นพบว่า การบำบัดด้วยคลื่นเสียง โดยการสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือสร้างคลื่นความถี่เสียงที่ต่างกัน สามารถปรับและฟื้นฟูร่างกายที่เสียสมดุล หรือที่มีความเจ็บป่วยทั้งทางกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้คืนสู่สภาพปกติได้ นอกจากนี้ ยังช่วยจัดระบบพลังงานในร่างกาย (จักระ) ระบบการฟัง กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ และ เพิ่มความตระหนักรู้ได้อีกด้วย

กลุ่มทอฝันเนส ได้เผยแพร่ศาสตร์ในการใช้คริสตัลโบวล์ และพลังมนตรา ในการบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ มาเป็นเวลากว่า ๔ ปี ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้การบำบัดแก่ผู้ป่วย และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนักบำบัดทางเลือกในประเทศญี่ปุ่น รัสเซียและเม็กซิโก

บ้านทอฝัน



อาจารย์กัมปนาท บัวสมนุรา ได้ให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาสังคมและชุมชนมาโดยตลอด มีผลงานเป็นรูปธรรม คือโครงการบ้านทอฝัน ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กด้อยโอกาสและถูกทำร้ายจากสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘ โดยเลือกพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่บ้านห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความเชื่อว่าพลังของความรักและธรรมชาติอันบริสุทธิ์จะสามารถช่วยบำบัดและฟื้นฟูเด็กที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าทางกายหรือใจเหล่านี้ให้เติบโตอย่างมีความสุข มีคุณค่า และสามารถกลับคืนสู่สังคมเมืองได้ด้วยความเชื่อมั่น และมีคุณภาพ

บ้านทอฝัน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองและความพอเพียง มีจิตที่พร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อาจารย์กัมปนาทได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายแนวทางการพัฒนาชุมชนและสรรค์สร้างสังคมแห่งความรักที่ประเทศญี่ปุ่นและรัสเซียอย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Vice President ของ APFNPO ซึ่งเป็นองค์กร NGO ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยทำหน้าที่เป็นทูตสานความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นด้านการศึกษาทางเลือก และการสร้างเครือข่ายความรัก เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศทั่วโลก

โรงเรียนบ้านทอฝัน



เป็นโครงการการศึกษาทางเลือก ได้รับความร่วมมือระหว่างอาจารย์กัมปนาทและท่าน อีโตโทชิ ทามากิ พระนิภายเซนชาวญี่ปุ่น จากวัดโคโโฮจิ เมืองโคอูจิ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของโครงการ “Bright Life” ซึ่งได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อการเรียนรู้และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น มานานกว่า ๑๐ ปี ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่ภายในห้องเรียนเท่านั้น

โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเด็กจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้ในแนวทางที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชน และมีโอกาสได้พัฒนาสติปัญญา เพื่อที่จะมีความสามารถในการประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด และทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้

โรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา และมีโครงการที่จะขยายเป็นแหล่งเรียนรู้แนวธรรมชาติศึกษา และเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์บ้านทอฝัน



บ้านทอฝัน ดำเนินงานช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี รายได้ของบ้านทอฝันมาจากการผลิตงานหัตถกรรมและเกษตรกรรมหลายรูปแบบ โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าใยถักยุง ผ้าเยื่อไผ่ ไยบัว เสื้อผ้ามัดย้อม อิฐประสาน งานปูนปั้น ปูยชีวภาพ ฯลฯ ทำให้บ้านทอฝันกลายเป็นชุมชนตัวอย่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามา



ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ บ้านทอฝันยังได้ขยายการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนใกล้เคียง เป็นการช่วยลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองอีกด้วย

งานด้านการบำบัดทางเลือก



นอกจากนี้ อาจารย์กัมปนาทยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด ที่อิงกับหลักอายุรเวทของอินเดียในหลายแขนง และได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ประกอบกับการจัดกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยควบคู่กับการบำบัดด้วยเสียงดนตรีจากคริสตัลโบวล์

ในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ อาจารย์กัมปนาทได้เข้ารับการอบรมที่ Oneness University มหาวิทยาลัยทางจิตวิญญาณ ณ เมืองเซนไน ประเทศอินเดีย ทำให้อาจารย์กัมปนาทเพิ่มบทบาทของตนเอง ในฐานะนักบำบัดทางเลือก ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจในมิติด้านจิตวิญญาณและปลูกจิตใต้สำนึกอันจะช่วยผู้คนให้มีความเข้าใจตนเองมากขึ้น

การสร้างเครือข่ายนักบำบัดและแพทย์อาสา

กระบวนการบำบัดในแนวทางดังกล่าวได้รับความสนใจจากวงการแพทย์ทางเลือกในต่างประเทศเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ สำหรับในประเทศไทยนั้นยังถือเป็นเรื่องที่ยังใหม่อยู่ แต่ก็เริ่มได้รับความสนใจและการเปิดใจนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการแพทย์สมัยใหม่ในหลายหน่วยงาน

อาจารย์กัมปนาท ได้สนับสนุนงานของ “เครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัดนครราชสีมา” โดยการริเริ่มของ พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ และ พ.ญ.สกวาดเดือน นำแสงกุล ซึ่งเริ่มงานครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานบุคลากรทางสาธารณสุขชุมชน เพื่อชี้แนะให้ผู้ป่วยในชนบทกลับคืนสู่วิถีแห่งความพอเพียงด้วยการพึ่งพาภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเอง พร้อมกับการรักษาบำบัดด้วยการแพทย์ทางเลือกอย่างเข้าใจ

ธรรมชาติควบคู่กับการรักษาโดยวิทยาการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนกับบุคลากรด้านสาธารณสุขในหลากหลายจังหวัดทุกภูมิภาคที่สนใจแนวทางการบำบัดตามธรรมชาติ

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นชาวชนบทที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการรักษาสมัยใหม่ และเจ็บป่วยในโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง, เบาหวาน, โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ สามารถทำให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการดูแลเยียวยาตนเองมากขึ้น และมีโอกาสมากขึ้นที่จะหายจากอาการเจ็บป่วยได้ หรือในรายที่ไม่สามารถหายจากการเจ็บป่วยได้ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกับความเจ็บป่วยนั้นได้โดยเป็นทุกข์น้อยลง

ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกจำนวนมากที่ให้ความสนใจในงานบำบัดทางเลือกเช่นนี้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ทิพยสถานธรรม ของแม่ชีฉันทิพย์ ดนุพันธ์ ที่เกาะขอม จ.สงขลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สามารถผนวกกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรมและการบำบัดเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็งในท้องที่ด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนา ซึ่งจากการร่วมงานกันถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้กับทอฝัน วันเนส เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว แม่ชีฉันทิพย์ สามารถนำองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการอบรมผู้ป่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลที่ดีเป็นที่น่าพอใจเรื่อยมา



อาจารย์กัมปนาท ได้รับการยอมรับในฐานะนักคนตรีบำบัดในระดับสากล ได้รับเชิญไปบรรยายและบรรเลงดนตรีบำบัดในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก และยังมีชาวต่างชาติที่สนใจและเดินทางมาศึกษาศาสตร์คนตรีบำบัดกับอาจารย์กัมปนาทที่บ้านทอฝันอีกด้วย

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการบำบัด

จัดอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้ศาสตร์การบำบัดทางเลือก และการค้นหาตนเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริง พัฒนาศักยภาพ เพื่อสรรค์สร้างสันติภาพ ความรัก ความเมตตา ให้เกิดขึ้นภายในตนเอง เช่น การอบรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน , การค้นหาความสุขที่แท้จริง , การสร้างจิตอาสา , การสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว และการประสานจิตสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรในครรภ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดคอร์สล้างพิษกาย-ใจ ที่สามารถนำท่านกลับคืนสู่วิถีแห่งธรรมชาติ คอร์สสมาธิบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง หรือ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น

สามารถจัดอบรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มบุคคลที่สนใจทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯและ ต่างจังหวัด



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน White Concert – บทเพลงสีขาวสานสานติ ได้ที่



We are Family

Thorphan Oneness Center

ห้อง ๕/๑๓ เซ็นจูเรียน ปาร์ค คอนโด ซอยอารีย์ ๕

ถนนพหลโยธิน ๓ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

Email: thorphan.oneness@gmail.com

Blog: <http://thorphan-oneness.blogspot.com/>

จิตอาสาทอฝันวันเนส :

อารีรัตน์ ศิริคุณ

โทร 086-006-3555

ณัฐวรรดี ศิริกุลภัทรศรี

โทร 087-711-9662

พรศริน เสริมธาดาทรัพย์

โทร 081-303-9550

ชนิสรา ฉายงามมงคล

โทร 081-985-0794

เอกชัย สถาพรชนพัฒนา

โทร 081-869-1816

สุชนี นิติธรรมสกุล

โทร 081-626-9267